
 
 

Fundargerð stjórnarfundar BÍS 
 
12. sept frá 19:00-21:30 í Hraunbæ 123. 
 
Boðuð á fundinn eru stjórn BÍS, áheyrnarfulltrúi ungmenna, 
framkvæmdastjóri, alþjóðafulltrúar, fjármálastjóri, erindrekar og 
mótsstjóri landsmóts 2024. 
 
Mætt á fund: Öll boðuð, nema Kolbrún Ósk og Sunna. 
 
Fundarstjóri: Harpa Ósk Valgeirsdóttir 
 

Dagskrá: 
 
      Kl. Fundarefni- Ábyrgð 
 
19:00  Fundur settur.   

• Fjármálastaða BÍS og dótturfélaga- Halldóra Inga fjármálastjóri 

o Fjármálstjóri fer yfir stöðu samstæðunnar fyrstu 7 mánuðina.  

• Staða skátafélagana og erindrekstur. 

o Erindrekar kynna stöðu skátafélagana og þarfir þeirra í náinni 

framtíð.  

o Samþykkt var að undirbúa hóp til stuðnings skátafélaga á 

landsbyggðinni. 

• Landsmót skáta 2024, staða undirbúnings og kynningaráætlun-  

o Ekki rætt vegna fjarveru. 

• Þróa hugmyndir, fyrirmyndir og tól fyrir skátafélög. Leiðbeiningar 

um samsetningu stjórnar, umgjörð og meira í snemmtækri íhlutun.  

 

• Mannauðsstefna BÍS- vinnuhópur stjórnar kynnir 

o Vinnuhópurinn leggur drög fyrir stjórn til yfirlestrar.  

 

 

 

 

 

• Alþjóðafulltrúi kemur með fréttir af NSK fundi og undirbúningur 

ráðstefnu í Færeyjum. 



 
 

o Norðurlandsamstarfsfundur í Danmörku. Hvað er framundan 

og undirbúning norðurlandaþings í Færeyjum. Berglind er 

samþykkt sem fararstjóri hópsins.  

o Farið var yfir skipulagningu norðurlandaþings í Færeyjum.  

o WOSM setur kröfur á þau lönd sem sækja um að taka að sér 

Jamboree. Endurskoðun á ferli.  

o Ramminn á endurmatsferlinu er ekki kominn frá WOSM. 

o Evrópuþing í Austurríki 2025. Finnar og Danir verða með 

kandídata þar.  

 

• Önnur mál 

o Farið var yfir tækifæri Skátabúðarinnar og möguleika til þess 

að þjónusta. 

 

21:30  Fundi slitið 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viðburðir og verkefni fram undan: 

Dags Hvað Fyrir 
   

   

   

   

   

 


